



Academic Focus

กันยายน 2565

สารบัญ

บทนำ	1
- สรุปสาระสำคัญพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564	3
- บทวิเคราะห์กรณีองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา	7
- ลำดับเหตุการณ์กรณีองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา	10
- อนุสัญญาและกฎขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา	15
- ความเป็นมาของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา	26
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา	27
บรรณานุกรม	30
เอกสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์	
สำนักวิชาการ	
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	
https://www.parliament.go.th/library	

การควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

บทนำ	1
การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นสิ่งที่ร้ายแรงและไม่เป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งในแวดวงกีฬา ซึ่งส่งผลเสียในด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการยกย่องนับถือต่อผู้ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ถึงแม้ว่าจะมีการลงโทษต่อผู้ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	7
ในขณะที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้เสนอ “อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา (International Convention Against Doping in Sport)” เพื่อให้ประเทศสมาชิกพิจารณาและให้การรับรอง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับมาตรการเพื่อการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการกีฬาระดับชาติ ความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬารวมถึงกฎระเบียบและนโยบายในการสนับสนุนอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา (“การให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา,” 2549) นอกจากนี้ องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ได้ตราประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC)	30

และรายการต้องห้ามเพื่อใช้บังคับ แต่เนื่องจากสารต้องห้ามทางการกีฬามีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกต้องปรับปรุงประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และรายการต้องห้ามให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมทั้งนานาชาติประเทศ ต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้สอดคล้องกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนดไว้เช่นกัน

ต่อมาประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานสากลทางการกีฬาที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเป็นผู้กำหนด รัฐสภาไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 มาใช้บังคับ และมีการจัดตั้ง “สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT)” เป็นองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติ ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้าม (สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, ม.ป.ป.)

สภาพปัญหาทางการกีฬาตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555

เนื่องจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ทำการปรับปรุงประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงเป็นเหตุให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 บางมาตราไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติอย่างเร่งด่วน จะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ ซึ่งไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ และถูกจำกัดสิทธิในการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งถูกจำกัดสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาอันกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชื่อเสียงของประเทศอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหวั่นไหวหรือหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555, 2564, น. 9)

ผู้ศึกษาได้จัดทำบทความนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) สรุปสาระสำคัญของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 2) บทวิเคราะห์กรณีองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา 3) ลำดับเหตุการณ์กรณีองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา 4) อนุสัญญาและกฎขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา 5) ความเป็นมาของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา 6) บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา

โดยกรรมการเฉพาะเรื่องอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีอำนาจสั่งให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง ส่งสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม วัตถุ เอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามได้ ในการนี้จะเรียกนักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงด้วยวาจาก็ได้

3. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ให้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

- 1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
- 2) ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
- 3) ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพของกระบวนการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาและป้องกันการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม
- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- 5) จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้าม และหลักเกณฑ์ในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามสำหรับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นประมวลและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
- 6) จัดให้มีการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามในการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อนักกีฬาและประชาชน
- 7) ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 8) ประสานงานกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาระดับสากล
- 9) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. การควบคุมการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม

ห้ามนักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ในการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามตามที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกำหนด เมื่อคณะกรรมการพิจารณาโทษได้รับรายงานจากสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาว่านักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษดำเนินการพิจารณา

เพื่อมีคำสั่ง และแจ้งคำสั่งนั้นให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ การพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาโทษต้องให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ทราบ ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงหลักฐานของตนในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม การพิจารณา การกำหนดโทษทางกีฬา และการแจ้งคำสั่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกำหนด

หากนักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง มีสิทธิอุทธรณ์เป็น หนังสือต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์พิจารณาแล้วให้แจ้งคำวินิจฉัย เป็นหนังสือให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องให้นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้ง และแสดงหลักฐานของตนในกระบวนการพิจารณาที่เป็นธรรม การพิจารณาและการแจ้งผลการพิจารณาให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ในการออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ต้องไม่ตัดสิทธิขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามที่กำหนด ไว้ในประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ในการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัย อุทธรณ์ต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางการกีฬาตามข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง

การเก็บตัวอย่าง การเคลื่อนย้ายตัวอย่างและการขนส่ง การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และมาตรฐาน การตรวจสอบสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม รวมทั้งค่าบริการในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกำหนด

นักกีฬาผู้ใดจะใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามเพื่อการรักษา ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และให้สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาส่งคำขอให้ คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา เมื่อคณะกรรมการการแพทย์มีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้ว ให้นักกีฬา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิอุทธรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สาร ต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกำหนด

5. พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม

พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ดำเนินการตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม เก็บตัวอย่างส่งตรวจ รายงานผลการตรวจหา สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม และให้มีอำนาจดังนี้

1) เข้าไปเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือส่วนประกอบของร่างกายจากนักกีฬา เพื่อนำไปตรวจหา สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาหรือนอกการแข่งขันกีฬาในสถานที่และเวลาใด ๆ ที่นักกีฬา พักอาศัยหรือฝึกซ้อมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งการเข้าไปตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามนอกการแข่งขัน กีฬา ให้กระทำระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่านักกีฬามีการใช้ สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามและหากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อกระบวนการในการตรวจสอบ ให้เข้าไป ตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในเวลากลางคืนก็ได้

2) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือวิธีการต้องห้ามมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณา

6. บทกำหนดโทษ

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประกาศกำหนดที่ว่า ห้ามนักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ในการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษกำหนดโทษทางกีฬาเพื่อตัดสิทธิในการแข่งขันกีฬาหรือที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาหรืออันเนื่องมาจากการได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาประกาศกำหนด และโทษทางกีฬาดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 มิใช่โทษอาญา (พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555, 2564, น. 1-9)

บทวิเคราะห์กรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไข ปัญหา

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา (International Convention Against Doping in Sport) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ได้กำหนดให้รัฐภาคีผูกพันในการดำเนินการมาตรการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ตามหลักการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) (รัฐบาลไทย, 2564) และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานสากลทางการกีฬาที่ “องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA)” เป็นผู้กำหนด รัฐสภาไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 มาใช้บังคับ อีกทั้ง ยังได้มีการจัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) เป็นองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติ (สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, ม.ป.ป.)

ต่อมาองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ทำการปรับปรุงประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 จึงเป็นเหตุให้สาระสำคัญของบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ของประเทศไทยไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (รัฐบาลไทย, 2564) ได้แก่ บทนิยามสารต้องห้ามสมาคมกีฬา การแข่งขันกีฬา นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา ไม่มีบทนิยามวิธีการต้องห้ามองค์ประกอบของคณะกรรมการ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ หน้าที่และอำนาจของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้าม อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ การกำหนดโทษ อีกทั้งองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้รายงานว่า ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมถึงองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกต้องการให้หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

การควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของประเทศไทยเป็นหน่วยงานอิสระ (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2564) จึงทำให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย ดังนี้

1. สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะสูญเสียสิทธิในการดำรงตำแหน่งในสำนักงานขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือตำแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เสียสิทธิการเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจัดหรือมีส่วนร่วมจัด เสียสิทธิเข้าร่วมโครงการที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจัดขึ้น เสียสิทธิการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก โดยมีกรอบระยะเวลาเพื่อใช้บังคับแก่สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาไปจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายในสาระสำคัญแล้วเสร็จ

2. ผู้แทนสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นใดขององค์กรที่ยอมรับประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและตกลงปฏิบัติตาม รวมถึงองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีกรอบระยะเวลาเพื่อใช้บังคับแก่สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565) หรือจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ แล้วแต่ระยะเวลาโดยยาวกว่ากัน

3. ประเทศไทยอาจไม่ได้รับสิทธิในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป ระดับโลก มหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสำคัญ หรือรายการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ แต่จะไม่กระทบสิทธิในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาที่ประเทศไทยได้รับก่อนวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รวมทั้งไม่กระทบสิทธิในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิก โดยมีกรอบระยะเวลาเพื่อใช้บังคับกับประเทศไทยไปจนกว่าจะแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ

4. การไม่ให้แสดง โบก หรือชักธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป ระดับโลก มหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสำคัญ เว้นแต่เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิก โดยมีกรอบระยะเวลาเพื่อใช้บังคับสำหรับการแข่งขันกีฬารั้งถัดไปหรือจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ แล้วแต่ระยะเวลาโดยยาวกว่ากัน (รัฐบาลไทย, 2564) ซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้เห็นมากที่สุด จะเห็นได้จากในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันคู่ผสมประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์ TotalEnergies BWF World Championships 2021 ที่ประเทศสเปน ซึ่งเป็นแชมป์สมัยแรกของนักแบดมินตันคู่ผสมประเทศไทย โดยในพิธีมอบรางวัลนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในช่วงการเปิดเพลงชาติของผู้ชนะเลิศจะเป็นธงชาติไทยที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด กลับเป็นธงของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ปรากฏขึ้นแทน (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2564)

ผลกระทบต่อประเทศไทย

จากการที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้มีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย จึงทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทั้งผลกระทบด้านการเมือง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจในที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา และผลกระทบด้านสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบได้ ดังนี้ (รัฐบาลไทย, 2564)

1. ผลกระทบด้านการเมือง

1) รัฐบาลมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เนื่องจากประชาชนไม่พอใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาล่าช้า

2) ประชาชนมีมุมมองเชิงลบต่อระบบราชการ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาล่าช้า อีกทั้งกระบวนการนิติบัญญัติยังต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน

2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา

1) ในปี พ.ศ. 2565 ได้คาดการณ์ไว้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา ซึ่งมาจากการจัดการแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภทและระดับ ประมาณ 46,000 ล้านบาท

2) ในปี พ.ศ. 2565 ได้คาดการณ์ไว้ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการแข่งขันกีฬา ประมาณ 9,000 ล้านบาท

3. ผลกระทบด้านสังคม

1) ประเทศมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในทางที่ไม่ดี

2) เกิดผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจ และความสามัคคีของนักกีฬา สมาคมกีฬา บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจ

3) ส่งผลกระทบแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 ที่รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

นอกจากนี้ หากวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทย จะพบว่า

จุดแข็ง (Strengths) คือ อุตสาหกรรมกีฬาไทยสามารถสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สร้างมูลค่าเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬาได้จำนวนมาก สร้างความสุขให้กับประชาชนที่ชมการแข่งขันกีฬาได้ ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วโลก

จุดอ่อน (Weaknesses) คือ อุตสาหกรรมกีฬาไทยยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการหลายด้าน

โอกาส (Opportunities) คือ ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจในด้านสุขภาพมากขึ้น ให้ความสนใจกับการออกกำลังกาย ชมการแข่งขันกีฬาเป็นจำนวนมาก รับรู้เรื่องราวของวงการกีฬาในแต่ละประเทศ

อุปสรรค (Threats) คือ ภาพรวมการกีฬาของโลกมีกระแสความตื่นตัวที่ถดถอยลง รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬา

จะเห็นได้ว่าระยะเวลาการบังคับขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬาและด้านสังคมนั้น ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยยังได้รับผลกระทบอีกด้วยเหตุนี้ จึงต้องรีบดำเนินการแก้ไขกฎหมายให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งหากประเทศไทยดำเนินการแก้ไขกฎหมายช้าจนเกินไปจะส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติได้

ไม่สามารถเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติได้ เกิดผลกระทบต่อวงการกีฬาของประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ สูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก และถูกจำกัดสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาอันกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศ ดังนั้น เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะรัฐมนตรีจึงได้ตรากฎหมายพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555, 2564)

ภายหลังจากที่ได้แก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาตามที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกระบุแล้ว องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกก็ได้ยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมามีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี ประเทศไทยสามารถใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาได้และสามารถเสนอตัวเป็นเจ้าของภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาได้ ประชาชนมีความพึงพอใจในการทำงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยได้ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา นักกีฬามีกำลังใจในการแข่งขันกีฬา และยังสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

ลำดับเหตุการณ์กรณีองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยและการแก้ไข ปัญหา

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบรายงานว่า องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ได้แจ้งว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 โดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ค.ศ. 2021 (2021 World Anti-Doping Code: WADC) ดังนั้น คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก โดยให้พิจารณารูปแบบความเหมาะสมที่จะตราเป็นกฎหมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือตราเป็นพระราชกำหนด (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2564)

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ออกแถลงการณ์ว่าประเทศไทยประเทศเกาหลีเหนือ และประเทศอินโดนีเซีย ทำผิดกฎเรื่องสารกระตุ้นเกี่ยวกับนักกีฬา โดยประเทศไทยถูกองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกระบุความผิดไว้ว่า ประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย ในขณะที่ประเทศเกาหลีเหนือและประเทศอินโดนีเซียผิดกฎในด้านของการไม่ส่งนักกีฬาเข้ารับการตรวจหาสารต้องห้าม ซึ่งทั้ง 3 ประเทศจะต้องถูกมาตรการลงโทษอย่างร้ายแรงจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก อีกทั้ง องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกต้องการให้องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติดำเนินการอย่างอิสระแต่ในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานดังกล่าว

อยู่ภายใต้การบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย (“ผู้ว่าการ กกท. เร่งแก้ปัญหาที่ WADA ออกแถลงการณ์แบนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับสากลเป็นเวลา 1 ปี,” 2564)

ต่อมาองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย ดังนี้ 1) สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) จะสูญเสียสิทธิในการดำรงตำแหน่งในสำนักงานขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือตำแหน่งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 2) ผู้แทนสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหรือคณะกรรมการอื่นใดขององค์กรที่ยอมรับประมวลกฎต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและตกลงปฏิบัติตาม รวมถึงองค์กรที่มีความเกี่ยวข้อง 3) ประเทศไทยอาจไม่ได้รับสิทธิในการเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป ระดับโลก มหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสำคัญ หรือรายการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ 4) การไม่ให้แสดง โบก หรือชักธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ระดับภูมิภาค ระดับทวีป ระดับโลก มหกรรมกีฬาที่จัดโดยองค์กรผู้จัดมหกรรมกีฬาสำคัญ เว้นแต่เป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและกีฬาพาราลิมปิก (รัฐบาลไทย, 2564) ซึ่งเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบให้เห็นมากที่สุดจะเห็นได้จากในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เตชาพล พัววรานุเคราะห์ และทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักแบดมินตันคู่ผสมประเทศไทยสามารถคว้าแชมป์ TotalEnergies BWF World Championships 2021 ที่ประเทศสเปน ซึ่งเป็นแชมป์สมัยแรกของนักแบดมินตันคู่ผสมประเทศไทย โดยในพิธีมอบรางวัลนั้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในช่วงการเปิดเพลงชาติของผู้ชนะเลิศที่จะเป็นธงชาติไทยที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด กลับเป็นธงของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ปรากฏขึ้นแทน (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2564)

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้แถลงการณ์ความคืบหน้าในการแก้ไขร่างกฎหมายควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และได้นำเสนอถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ดิษยุตม์ ธนบุญชัย, 2564)

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายจिरายู ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ได้ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย โดยมีความคิดเห็นที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2562 องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเคยท้วงติงการทำงานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและได้แก้ไขตามลำดับ และจะนำเรื่องนี้ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป (“รมว.กีฬา วอน ส.ส. ช่วยผ่านกฎหมาย หวังไทยพ้นโทษแบนทัน เอเชียนเกมส์,” 2564)

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 โดยมีผลใช้บังคับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555, 2564, น. 1-9)

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ การกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งประสานไปยังองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเพื่อชี้แจงว่า ประเทศไทย ได้แก้ไขปัญหากฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกยกเลิกมาตรการ ลงโทษแก่ประเทศไทย (กรมประชาสัมพันธ์, 2564)

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 ได้บรรจุ ระเบียบวาระ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 เป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญ ประจําปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2565)

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญ ประจําปีครั้งที่สอง) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาเรื่องพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงเหตุผลของการเสนอ พระราชกำหนดนี้ว่า โดยที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่กำหนด มาตรการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติ ได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายต่อต้าน การใช้สารต้องห้ามโลก ส่งผลให้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติเหล่านั้น อย่างเร่งด่วนจะส่งผลกระทบต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ ในการจัดการแข่งขันมาแล้ว และมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้หลายรายการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม มูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจาก การแข่งขันกีฬา มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประชาสัมพันธ์และมูลค่าสื่อในการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ในประเทศไทยระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ นอกจากนี้ อาจจะถูกจำกัดสิทธิในการส่ง นักกีฬาเข้าแข่งขันในกีฬาระดับชาติและระดับนานาชาติอีกด้วย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขัน กีฬาอันกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศและความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย จึงเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหวั่นไหวได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ของประเทศจึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้ขึ้น

จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายประเด็นความผิดพลาดและความล่าช้าในการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมาย การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก อันเป็นเหตุให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษ แก่ประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจำกัดสิทธิและได้รับความเสียหาย เช่น ไม่สามารถใช้ธงชาติไทยในพิธี มอบรางวัล ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้ ซึ่งองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประเทศไทยแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแล้ว แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่ดำเนินการแก้ไขกฎหมายเสนอเป็น

ร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในกำหนด เมื่อดำเนินการไม่ทันส่งผลให้องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีมาตรการลงโทษและมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วจึงรีบเร่งออกเป็นพระราชกำหนด ประเด็นนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทยควรแสดงความรับผิดชอบ ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ประเด็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ประเด็นรายละเอียดพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ได้แก่ การแก้ไขบทนิยาม การกำหนดให้ให้สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬามีความเป็นอิสระ แก้ไขหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กำหนดให้โทษทางกีฬาไม่ใช่โทษอาญา ประเด็นภายหลังจากแก้ไขกฎหมายแล้วองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจะคืนสิทธิให้กับประเทศไทยทันทีหรือไม่ ประเด็นการสอบถามไปยังองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกว่ากฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือไม่ ประเด็นว่าควรจะเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเนื่องจากมิใช่เรื่องความมั่นคงในทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นรีบด่วนซึ่งจะต้องตราพระราชกำหนด

นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ตอบชี้แจงว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ไม่ได้ละเลยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้ทำงานร่วมกับองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ซึ่งองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้แจ้งมาว่ามีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไขเพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไขให้สอดคล้อง โดยขอยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกทุกประการ เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจะยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบชี้แจงในประเด็นเรื่องความเป็นอิสระตามความหมายขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เอกสารการโต้ตอบระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกมีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งจะส่งรายละเอียดเอกสารให้คณะกรรมการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ต่อไป เพื่อแสดงว่ามีการโต้ตอบ ประเด็นที่องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจะยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย หากมีกรณีที่ไม่ได้ยกเลิกมาตรการลงโทษ ก็จะต้องมีการหารือร่วมกันในช่วงที่ตนจะเดินทางไปร่วมประชุมกับองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และขอรับคำแนะนำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปปรับปรุงแก้ไขการทำงาน ประเด็นการพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอกฎหมายฉบับนี้เป็นพระราชกำหนด

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 230 เสียง ไม่นอญมิตด้วยคะแนนเสียง 118 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักgrayงานการประชุมและชวเลข, 2565)

ต่อมาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ได้ถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2565)

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาเรื่องพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แถลงเหตุผลของการเสนอพระราชกำหนด พร้อมทั้งสาระสำคัญของพระราชกำหนดที่ประชุมวุฒิสภา

จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายโดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดของพระราชกำหนด ได้แก่ ประเด็นให้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือไม่ ประเด็นการใช้สารต้องห้ามอาจมีการใช้ในเวลากลางคืน เหตุใดจึงกำหนดเวลาให้เข้าตรวจหาสารต้องห้าม หรือวิธีการต้องห้ามระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เหตุใดถึงไม่กำหนดเวลาให้สามารถตรวจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประเด็นองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจะยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยเมื่อใด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบชี้แจงสมาชิกวุฒิสภาประเด็นให้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน กรณีนี้ความเป็นอิสระตามความหมายขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกไม่ได้หมายถึงความเป็นองค์กรอิสระแต่หมายถึงการปฏิบัติงานโดยอิสระ ประเด็นเวลาให้เข้าตรวจหาสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามในเวลากลางคืนนั้นสามารถเข้าตรวจได้ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่านักกีฬามีการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามและหากปล่อยเนิ่นช้าจะกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบ ประเด็นองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจะยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยเมื่อใดนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกพิจารณาแล้ว และได้มีคำขอให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกพิจารณายกเลิกมาตรการลงโทษ ซึ่งหากผ่านการพิจารณาก็จะมีผลยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย จากนั้นนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 207 เสียง ไม่นอนุมัติไม่มี งดออกเสียง 2 เสียง (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักการประชุม, 2565)

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564” สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าว

และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดดังกล่าวแล้ว จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดจำนวน 2 ฉบับ, 2565)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้ดำเนินการครบถ้วนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้ว องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกแจ้งว่าคณะกรรมการมีมติให้สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้รับการปลดออกจากรายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกโดยมีผลทันที (กรมประชาสัมพันธ์, 2565) สรุปได้ว่า องค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อนุสัญญาและกฎขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา

อนุสัญญาและกฎขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬาประกอบด้วย

- 1) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา
- 2) กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2564
- 3) รายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา (International Convention Against Doping in Sport)

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) ได้เสนออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา (International Convention Against Doping in Sport) เพื่อให้ประเทศสมาชิกพิจารณาและให้การรับรอง ซึ่งในการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 33 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา และขอให้ประเทศสมาชิกให้การรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา

วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา กล่าวถึงมาตรการเพื่อการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในระดับชาติ ความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา รวมถึงกฎระเบียบและนโยบายในการสนับสนุนอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา การให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาและฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องสารต้องห้าม มาตรการดูแลในเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับนักกีฬา และการให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังต้องมีการติดตามผลการดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา และรายงานผลต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติทุก 2 ปี

จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรายงานผลการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 33 และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสาระสำคัญของอนุสัญญาดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบและรับรองอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา เนื่องจากไม่ได้มีข้อบทใดที่ขัดกับหลักกฎหมายที่มีอยู่ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา และให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำสัตยาบันสาร การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬาเพื่อให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการมอบให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติต่อไป (“การให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา,” 2549)

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา กรุงปารีส 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 มีรายละเอียดในเบื้องต้นดังนี้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2549)

บทที่ 1 ขอบข่าย

- มาตราที่ 1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
- มาตราที่ 2 คำจำกัดความ
- มาตราที่ 3 แนวทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
- มาตราที่ 4 ความสัมพันธ์ของอนุสัญญากับ Code
- มาตราที่ 5 มาตรการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา
- มาตราที่ 6 ความสัมพันธ์กับตราสารระหว่างประเทศอื่น ๆ

บทที่ 2 กิจกรรมต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในระดับชาติ

- มาตราที่ 7 การประสานงานภายในประเทศ
- มาตราที่ 8 จำกัดการหาได้ง่ายและการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามในการกีฬา
- มาตราที่ 9 มาตรการต่อต้านบุคลากรทางการกีฬาที่ใช้สารต้องห้าม
- มาตราที่ 10 ผลกระทบที่เสริมอาหาร
- มาตราที่ 11 มาตรการด้านงบประมาณ
- มาตราที่ 12 มาตรการที่เอื้อต่อการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

บทที่ 3 ความร่วมมือระหว่างประเทศ

- มาตราที่ 13 ความร่วมมือระหว่างองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามและองค์กรกีฬา
- มาตราที่ 14 การสนับสนุนภารกิจของ World Anti-Doping Agency

- มาตราที่ 15 การจ่ายเงินอย่างเท่าเทียมแก่ World Anti-Doping Agency
- มาตราที่ 16 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
- มาตราที่ 17 กองทุนตามความสมัครใจ (Voluntary Fund)
- มาตราที่ 18 การใช้และการบริหารจัดการกองทุนตามความสมัครใจ

บทที่ 4 การศึกษาและการฝึกอบรม

- มาตราที่ 19 หลักการทั่วไปสำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม
- มาตราที่ 20 Professional Codes of Conduct
- มาตราที่ 21 ความเกี่ยวพันของนักกีฬาและบุคลากรที่สนับสนุนการกีฬา
- มาตราที่ 22 องค์กรด้านกีฬาและการศึกษา ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

- มาตราที่ 23 ความร่วมมือด้านการศึกษาและฝึกอบรม

บทที่ 5 การวิจัย

- มาตราที่ 24 การส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
- มาตราที่ 25 ลักษณะของการวิจัยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
- มาตราที่ 26 การแบ่งปันผลการวิจัยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม
- มาตราที่ 27 การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

บทที่ 6 การติดตามผลอนุสัญญา

- มาตราที่ 28 การประชุมของรัฐภาคี
- มาตราที่ 29 องค์กรที่ปรึกษาและผู้สังเกตการณ์การประชุมรัฐภาคี
- มาตราที่ 30 หน้าที่ของที่ประชุมรัฐภาคี
- มาตราที่ 31 การเสนอรายงานระดับประเทศต่อที่ประชุมรัฐภาคี
- มาตราที่ 32 สำนักเลขาธิการการประชุมรัฐภาคี
- มาตราที่ 33 การแก้ไขอนุสัญญา
- มาตราที่ 34 การแก้ไขภาคผนวกอนุสัญญา

บทที่ 7 บทส่งท้าย

- มาตราที่ 35 บทบัญญัติสำหรับสหพันธรัฐ
- มาตราที่ 36 การให้สัตยาบัน การรับรอง การอนุมัติหรือการยินยอม
- มาตราที่ 37 การมีผลบังคับใช้
- มาตราที่ 38 การขยายดินแดนที่ถือปฏิบัติอนุสัญญา
- มาตราที่ 39 การเพิกถอน
- มาตราที่ 40 ผู้เก็บรักษาอนุสัญญา
- มาตราที่ 41 การลงทะเบียน
- มาตราที่ 42 ต้นฉบับหลักฐาน

มาตราที่ 43 ข้อสงวน

เอกสารแนบท้าย

1. รายการสิ่งต้องห้าม – มาตรฐานสากล
2. มาตรฐานในการยกเว้นการใช้สารต้องห้ามเพื่อการบำบัดรักษา

ภาคผนวก

1. World Anti-Doping Code
2. มาตรฐานสากลสำหรับห้องปฏิบัติการ
3. มาตรฐานสากลในการตรวจสอบการใช้สารต้องห้าม

2. กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2564

องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ได้ปรับปรุงประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ค.ศ. 2021 (2021 World Anti-Doping Code: WADC) เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) จึงได้แก้ไขกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ (ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, 2564, น. 4)

บทนำ

ข้อ 1 นิยามศัพท์ของการใช้สารต้องห้าม

ข้อ 2 การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

- 2.1 การมีสารต้องห้ามหรือเมตาบอไลต์หรือสารบ่งชี้ของสารดังกล่าวในตัวอย่างที่เก็บจากนักกีฬา
- 2.2 การใช้หรือการพยายามใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามโดยนักกีฬา
- 2.3 การหลบเลี่ยง การปฏิเสธ หรือการไม่มาให้เก็บตัวอย่างของนักกีฬา
- 2.4 การไม่แจ้งข้อมูลถิ่นที่อยู่ของนักกีฬา
- 2.5 การแทรกแซงหรือการพยายามแทรกแซงการควบคุมการใช้สารต้องห้ามไม่ว่าในส่วนตัวใด ๆ

โดยนักกีฬาหรือบุคคลอื่น

- 2.6 การครอบครองสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามโดยนักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนนักกีฬา
- 2.7 การค้าหรือการพยายามค้าสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามใด ๆ โดยนักกีฬาหรือบุคคลอื่น
- 2.8 การจัดการหรือการพยายามจัดการสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามโดยนักกีฬาหรือ

บุคคลอื่นให้แก่ นักกีฬาในการแข่งขันกีฬา หรือการจัดการหรือการพยายามจัดการสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้ามที่ถูกห้ามใช้ในนอกการแข่งขันกีฬาให้แก่ นักกีฬา นอกการแข่งขันกีฬา

- 2.9 การร่วมกระทำผิดหรือการพยายามร่วมกระทำผิดโดยนักกีฬาหรือบุคคลอื่น
- 2.10 การคบค้าสมาคมที่ต้องห้ามโดยนักกีฬาหรือบุคคลอื่น

2.11 การกระทำของนักกีฬาหรือบุคคลอื่นเพื่อขัดขวางหรือตอบโต้การรายงานต่อเจ้าหน้าที่

ข้อ 3 การพิสูจน์การใช้สารต้องห้าม

3.1 ภาระและมาตรฐานการพิสูจน์

3.2 วิธีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและข้อสันนิษฐาน

ข้อ 4 รายการต้องห้าม

4.1 การรวมรายการต้องห้าม

4.2 สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามที่กำหนดไว้ในรายการต้องห้าม

4.3 การกำหนดรายการต้องห้ามของ WADA

4.4 ข้อยกเว้นการใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา (“TUEs”)

ข้อ 5 การตรวจสอบและการสอบสวน

5.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและการสอบสวน

5.2 อำนาจในการตรวจสอบ

5.3 การตรวจสอบในมหกรรมกีฬา

5.4 ข้อกำหนดในการตรวจสอบ

5.5 ข้อมูลที่อยู่ของนักกีฬา

5.6 การกลับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาที่ประกาศเลิกเล่นไปแล้ว

5.7 โครงการผู้สังเกตการณ์อิสระ

ข้อ 6 การวิเคราะห์ตัวอย่าง

6.1 การใช้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและอนุญาต และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ

6.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ตัวอย่างและข้อมูล

6.3 การวิจัยเกี่ยวกับตัวอย่างและข้อมูล

6.4 มาตรฐานในการวิเคราะห์ตัวอย่างและการรายงาน

6.5 การวิเคราะห์ตัวอย่างเพิ่มเติมก่อนหน้านี้หรือในระหว่างการจัดการผลการตรวจสอบ

6.6 การวิเคราะห์ตัวอย่างเพิ่มเติมหลังจากที่มีการรายงานว่าตัวอย่างมีผลเป็นลบ หรือโดยประการอื่นใดไม่ได้ส่งผลให้เกิดข้อหาการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

6.7 การแยกตัวอย่างเอ หรือ ข

6.8 สิทธิของ WADA ที่จะครอบครองตัวอย่างและข้อมูล

ข้อ 7 การจัดการผลการตรวจสอบ: ความรับผิดชอบ การพิจารณาบททวนเบื้องต้นคำบอกกล่าว และการพักการแข่งขันชั่วคราว

7.1 ความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดการผลการตรวจสอบ

7.2 การพิจารณาบททวนและการแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามที่อาจเกิดขึ้น

7.3 การตรวจสอบว่ามี การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามมาก่อนหรือไม่

- 7.4 การพักการแข่งขันชั่วคราว
- 7.5 ผลการตัดสินการจัดการผลการตรวจสอบ
- 7.6 การแจ้งผลการตัดสินการจัดการผลการตรวจสอบ
- 7.7 การเลิกเล่นกีฬา

ข้อ 8 การจัดการผลการตรวจสอบ: สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมและการแจ้งผลการพิจารณา

- 8.1 การพิจารณาที่เป็นธรรม
- 8.2 การแจ้งคำตัดสิน
- 8.3 การสละสิทธิพิจารณา
- 8.4 การพิจารณาครั้งเดียวโดย CAS

ข้อ 9 การให้ผลการแข่งขันของนักกีฬาประเภทบุคคลเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติ

ข้อ 10 การลงโทษเป็นรายบุคคล

- 10.1 การให้การแข่งขันในมหกรรมกีฬาที่มีการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามเป็นโมฆะ
- 10.2 การตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากการพบ การใช้ หรือการพยายามใช้ หรือการครอบครองสารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม
- 10.3 การตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามกรณีอื่น
- 10.4 พฤติการณ์ที่ทำให้รับโทษหนักขึ้นซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มขึ้น
- 10.5 การยกเลิกระยะเวลาการตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ไม่มีความผิด หรือความประมาทเล็กน้อย
- 10.6 การลดหย่อนระยะเวลาการตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันในกรณีที่ไม่มีความผิดหรือความประมาทเล็กน้อยอันมีนัยสำคัญ
- 10.7 การยกเลิก การลดหย่อน หรือการพักระยะเวลาการตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันหรือโทษอื่น ๆ เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ นอกเหนือจากการมีความผิด
- 10.8 ข้อตกลงว่าด้วยการจัดการผลการตรวจสอบ
- 10.9 การละเมิดหลายครั้ง
- 10.10 การให้ผลการแข่งขันของการแข่งขันกีฬาหลังการเก็บตัวอย่าง หรือหลังการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามเป็นโมฆะ
- 10.11 เงินรางวัลที่ถูกริบ
- 10.12 โทษปรับเงิน
- 10.13 การเริ่มต้นนับระยะเวลาการตัดสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน
- 10.14 สถานะระหว่างการตัดสินคดีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน หรือการพักการแข่งขันชั่วคราว

10.15 การเผยแพร่การลงโทษโดยอัตโนมัติ

ข้อ 11 การลงโทษทีม

11.1 การตรวจสอบในกีฬาประเภททีม

11.2 โทษสำหรับกีฬาประเภททีม

11.3 หน่วยงานผู้ตัดสินในนวมกรรมกีฬาหรือสหพันธ์กีฬานานาชาติสามารถกำหนดโทษที่หนักขึ้นสำหรับกีฬาประเภททีม

ข้อ 12 การลงโทษหน่วยงานด้านกีฬาอื่น ๆ โดยสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

12.1 ตัดสมาชิกไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางกลุ่มขององค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวออกจากรวมกรรมกีฬาในกรณีที่ระบุไว้หรือรวมกรรมกีฬาทั้งหมดที่จัดภายในระยะเวลาที่กำหนด

12.2 ดำเนินการทางวินัยเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรองขององค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว การมีสิทธิของสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวในการเข้าร่วมในกิจกรรมของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

12.3 ระงับเงินทุนหรือการสนับสนุนทางการเงินและการสนับสนุนที่มีใช้ทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว

12.4 กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ต้องชำระคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดอยู่เพียงที่ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามฉบับนี้ ซึ่งกระทำโดยนักกีฬาหรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าว

ข้อ 13 การจัดการผลการตรวจสอบ: การอุทธรณ์

13.1 คำตัดสินที่อุทธรณ์ได้

13.2 การอุทธรณ์คำตัดสินเกี่ยวกับการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม โทษ การพักการแข่งขันชั่วคราว การบังคับตามคำตัดสิน และอำนาจ

13.3 กรณีที่สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาไม่ได้มีคำตัดสินภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

13.4 การอุทธรณ์เกี่ยวกับ TUE

13.5 การแจ้งคำตัดสินอุทธรณ์

13.6 ระยะเวลาสำหรับการยื่นอุทธรณ์

ข้อ 14 การเก็บรักษาความลับและการรายงาน

14.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่พบความผิดปกติ ผลการตรวจที่พบความผิดปกติ และการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามอื่น ๆ ตามที่มีการกล่าวอ้าง

14.2 การแจ้งว่ามี การละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม หรือการละเมิดการตัดสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขัน หรือการพักการแข่งขันชั่วคราว และการขอเพิ่มสำนวน

14.3 การเปิดเผยต่อสาธารณะ

14.4 การรายงานด้านสถิติ

14.5 ฐานข้อมูลการควบคุมการใช้สารต้องห้าม และการติดตามการปฏิบัติตามกฎ

14.6 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ 15 การบังคับตามคำตัดสิน

15.1 ผลบังคับโดยอัตโนมัติของคำตัดสินโดยองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามที่เป็นภาคี

15.2 การบังคับตามคำตัดสินอื่น ๆ โดยองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้าม

15.3 การบังคับตามคำตัดสินโดยหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นภาคี

ข้อ 16 อายุความ

ข้อ 17 การให้ความรู้

ข้อ 18 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของสหพันธ์กีฬาแห่งชาติ

ข้อ 19 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

ข้อ 20 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของนักกีฬา

ข้อ 21 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของบุคคลซึ่งสนับสนุนนักกีฬา

ข้อ 22 บทบาทและหน้าที่เพิ่มเติมของบุคคลอื่นที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามฉบับนี้

ข้อ 23 การตีความประมวลกฎ

ข้อ 24 บทบัญญัติสุดท้าย

ภาคผนวก 1 บทนิยาม

3. รายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ได้ประกาศกำหนดรายการต้องห้าม ประจำปี ค.ศ. 2022 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายการต้องห้ามสรุปได้ดังนี้ (ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายการต้องห้าม ประจำปี, 2565, น. 5)

S0 Non-Approved Substances (สารที่ยังไม่ผ่านการรับรอง)

รายการต้องห้ามตลอดเวลา (ในและนอกการแข่งขัน)

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ

สารหรือยาอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายชื่อสารต้องห้าม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศให้ใช้รักษามนุษย์ (เช่น ยาที่อยู่ในระยะก่อนทดสอบกับมนุษย์ หรืออยู่ในระยะกำลังทดสอบกับมนุษย์ หรือยาที่ไม่อนุญาตให้ใช้กับมนุษย์แล้ว หรือสารสังเคราะห์ที่มีความคล้ายคลึงกับสารต้องห้าม หรือสารที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะในสัตว์เท่านั้น) ถือเป็นรายการต้องห้ามเสมอ

S1 Anabolic Agents (สารอนาบอลิก)

รายการต้องห้ามตลอดเวลา (ในและนอกการแข่งขัน)

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่ไม่กำหนดเฉพาะ

สารอนาบอลิก จัดเป็นรายการต้องห้าม

1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS) (อนาบอลิก แอนโดรจีนิกสเตียรอยด์)
2. Other Anabolic Agents (สารอนาบอลิกอื่น ๆ)

S2 Peptide Hormones, Growth Factors, Related Substances and Mimetics (เปปไทด์ฮอร์โมน ปัจจัยที่มีผลต่อฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต สารที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต สารที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน และสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีหรือผลทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกัน)

รายการต้องห้ามตลอดเวลา (ในและนอกการแข่งขัน)

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่ไม่กำหนดเฉพาะ

สารต่อไปนี้ และสารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกันหรือผลทางชีวภาพที่คล้ายคลึงกัน จัดเป็นรายการต้องห้าม

1. Erythropoietins (EPO) and Agents Affecting Erythropoiesis (อีริโทรโพอิติน (อีพีโอ) และเอเจนท์ แอฟเฟคตติ้ง อีริโทรโพอิติน)
2. Peptide Hormones and Their Releasing Factors (เปปไทด์ฮอร์โมนและรีลีสซิงแฟกเตอร์)
3. Growth Factors and Growth Factor Modulators (โกรทแฟกเตอร์ และโกรทแฟกเตอร์โมดูเลเตอร์)

S3 Beta-2 Agonists (สารบีตา-ทู อโกนิสต์)

รายการต้องห้ามตลอดเวลา (ในและนอกการแข่งขัน)

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ

สารบีตา-ทู อโกนิสต์ ทั้งประเภท Selective Beta-2 Agonists และประเภท Non-Selective Beta-2 Agonists รวมถึงสารที่มีโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกัน (Optical Isomers) ทั้งหมด จัดเป็นรายการต้องห้าม

S4 Hormone and Metabolic Modulators (สารยับยั้งและลดการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิง)

รายการต้องห้ามตลอดเวลา (ในและนอกการแข่งขัน)

สารต้องห้ามในกลุ่ม S4.1 และ S4.2 คือ สารที่กำหนดเฉพาะ ส่วนสารต้องห้ามในกลุ่ม S4.3 และ S4.4 คือ สารที่ไม่กำหนดเฉพาะ

สารยับยั้งและลดการทำงานของฮอร์โมนต่อไปนี้ จัดเป็นรายการต้องห้าม

1. Aromatase Inhibitors (อโรมาเทส อินฮิบิเตอร์)
2. Anti-Estrogenic Substances [Anti-Estrogens and Selective Estrogen Receptor Modulators (SERMS)] (แอนติ-เอสโตรเจนิก ซับสแตนซ์ (แอนติ-เอสโตรเจนส์ และซีเล็คทีฟ เอสโตรเจน รีเซปเตอร์ โมดูเลเตอร์ (เอสอีอาร์เอ็มเอส)))
3. Agents Preventing Activin Receptor IIB Activation (เอเจนท์ พริวเอนต์ติ้ง แอ็คติวีน รีเซปเตอร์ IIB แอ็คติเวชัน)

4. Metabolic Modulators (เมตาบอลิก โมดูเลเตอร์)

S5 Diuretics and Masking Agents (สารขับปัสสาวะและสารปกปิด)

รายการต้องห้ามตลอดเวลา (ในและนอกการแข่งขัน)

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ

สารขับปัสสาวะและสารปกปิดจัดเป็นสารต้องห้าม ทั้งนี้ สารอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างทางเคมีหรือผลทางชีววิทยาที่คล้ายคลึงกัน

วิธีการต้องห้าม

รายการต้องห้ามตลอดเวลา (ในและนอกการแข่งขัน)

วิธีการต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ วิธีการที่ไม่กำหนดเฉพาะ ยกเว้นวิธีการในกลุ่ม M2.2 เป็นวิธีการที่กำหนดเฉพาะ

M1. Manipulation of Blood and Blood Components (การปรับแต่งเลือดและองค์ประกอบของเลือด)

M2. Chemical and Physical Manipulation (การปรับแต่งเคมีและทางกายภาพ)

M3. Gene and Cell Doping (การเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายโดยการดัดแปลงพันธุกรรมและทางเซลล์)

S6 Stimulants (สารกระตุ้น)

รายการต้องห้ามในการแข่งขัน

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ ยกเว้นส่วนสารต้องห้ามในกลุ่ม S6.A คือ สารที่ไม่กำหนดเฉพาะ

การใช้ที่ผิดวิธี (Abuse) ของสารกลุ่มนี้ได้แก่ Cocaine (โคเคน) และ Methylendioxyamphetamine (MDMA/ “Ecstasy”) (เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (เอ็มดีเอ็มเอ/ “ยาหล่อมประสาท”))

สารกระตุ้นทั้งหมด รวมถึง Optical Isomers (ออปติคัลไอโซเมอร์) ได้แก่ D- (ดี-) และ L- (แอล) ที่เกี่ยวข้องเป็นรายการต้องห้าม รวมถึงสารกระตุ้นต่อไปนี้

A : Non-Specified Stimulants (สารกระตุ้นที่ไม่กำหนดเฉพาะ) ตัวอย่าง Adrafinil (อดราฟินิล) Bromantan (โบรแมนตัน) Cocaine (โคเคน) Modafinil (โมดาฟินิล)

B : Specified Stimulants สารกระตุ้นที่กำหนดเฉพาะ

S7 Narcotics (สารเสพติด)

รายการต้องห้ามในการแข่งขัน

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ

การใช้ที่ผิดวิธี (Abuse) ของสารต้องห้ามกลุ่มนี้ ได้แก่ Diamorphine (Heroin) (ไดอะมอร์ฟิน (เฮโรอีน))

S8 Cannabinoids (แคนนาบินอยด์) สารประเภทกัญชา

รายการต้องห้ามในการแข่งขัน

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ

การใช้ที่ผิดวิธี (Abuse) ของสารต้องห้ามกลุ่มนี้ ได้แก่ Tetrahydrocannabinol (THC) (เตทตราไฮโดรแคนนาบินอล (ทีเอชซี))

S9 Glucocorticoids (สารกลูโคคอร์ติคอยด์)

รายการต้องห้ามในการแข่งขัน

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ

สารกลูโคคอร์ติคอยด์ทั้งหมดเป็นรายการต้องห้าม เมื่อใช้โดยการฉีด การรับประทาน รวมถึงการป้ายในช่องปาก เช่น เยื่อข้างแก้ม เหงือก ใต้ลิ้น หรือการให้สารทางทวารหนัก

P1 Beta-Blockers (บีตา-บล็อกเกอร์)

รายการต้องห้ามในบางชนิดกีฬา

สารต้องห้ามทั้งหมดในกลุ่มนี้ คือ สารที่กำหนดเฉพาะ

บีตา-บล็อกเกอร์ จัดเป็นรายการต้องห้ามในช่วงการแข่งขันเท่านั้น ในเฉพาะชนิดกีฬาต่อไปนี้ และจัดเป็นสารต้องห้ามนอกช่วงการแข่งขันตามที่กำหนด ได้แก่ ยิงธนู³ แข่งรถยนต์ บิลเลียดและสนุกเกอร์ (ทุกประเภท) ลูกดอก (ปาเป้า) กอล์ฟ ยิงปืน⁴ สกี/สโนบอร์ด (เฉพาะในประเภทกระโดด ฟรีสไตล์ Aerials/Halfpipe และ Snowboard Halfpipe/Big Air) กีฬาไต่หน้า (สหพันธ์นานาชาติที่เป็นตัวแทนของกิจกรรมไต่หน้าในกีฬาไต่หน้า (CMAS)) และกีฬาที่เกี่ยวข้องกับ Freediving Spearfishing และ Target Shooting

นอกจากนี้ ยังมีสารกลุ่มเฝ้าระวัง ประจำปี พ.ศ. 2565 คือ

1. Anabolic Agents (อนาบอลิกเอเจนท์):

ทั้งในและนอกการแข่งขัน: Ecdysterone (เอกไดสเตอโรน)

2. Beta-2-Agonists (เบต้า-ทู-อโกนิสต์):

ทั้งในและนอกการแข่งขัน: Salmeterol (ซาลเมเทอร์อล) และ Vilanterol (วิลแลนเทอร์อล)
ต่ำกว่าระดับรายงานขั้นต่ำ

3. Stimulants (สารกระตุ้น):

ในการแข่งขันเท่านั้น: Bupropion (บิวโพรพิออน), Caffeine (คาเฟอีน), Nicotine (นิโคติน), Phenylephrine (เฟนิลเอเฟรีน), Phenylpropanolamine (เฟนิลโพรพานอลามีน), Pipradrol (พิพราดรอล) และ Synephrine (ซินเอเฟรีน)

³ คือ รายการต้องห้ามนอกการแข่งขัน

⁴ คือ รายการต้องห้ามนอกการแข่งขัน

4. Narcotics (สารเสพติด):

ในช่วงการแข่งขันเท่านั้น เฉพาะ Codeine (โคเดอีน), Hydrocodone (ไฮโดรโคโดน) และ Tramadol (ترامาดอล)

ความเป็นมาของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT)

พ.ศ. 2531 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 22 ณ จังหวัดสงขลา โดยส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) และต่อมาใน พ.ศ. 2542 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ออกระเบียบ “การกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความยุติธรรม และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้สารต้องห้าม และได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานสากลทางการกีฬาที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเป็นผู้กำหนด รัฐสภาไทยจึงได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 มาใช้บังคับ เหตุผลการประกาศพระราชบัญญัตินี้เนื่องจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ประกาศให้ดำเนินการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา โดยการสร้างทักษะความพร้อมทางกายภาพ และจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมโดยไม่ใช้สารต้องห้าม รวมทั้งให้การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬา และเพื่อให้มีมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามและส่งเสริมความร่วมมือด้านกีฬากับนานาชาติประเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา (Doping Control Agency of Thailand: DCAT) เป็นองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ (สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, ม.ป.ป.) ต่อมาพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ “สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา” เป็นหน่วยงานในการกีฬาแห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ประสานงานกับนักกีฬา สมาคมกีฬา และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตรวจหาสารต้องห้าม และวิธีการต้องห้ามทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น (พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555, 2564, น. 1-9)

การดำเนินงานของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. การตรวจสอบสารต้องห้าม

จำนวนตัวอย่างที่เก็บได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 1,065 ตัวอย่าง

- 1) ในการแข่งขัน จำนวน 289 ตัวอย่าง
- 2) นอกการแข่งขัน จำนวน 776 ตัวอย่าง

2. การจัดการผลการตรวจสอบสารต้องห้าม

1) การดำเนินการพิจารณาโทษนักกีฬา ตรวจพบหรือกระทำการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในรายการการแข่งขันกีฬาแพะกาย ซึ่งสมาคมกีฬาแพะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด จำนวน 1 ราย

2) การดำเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์นักกีฬา กระทำการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม จำนวน 1 ราย

3) รายชื่อสารต้องห้ามที่ตรวจพบ

- กีฬาแพะกาย สาร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Stanozolol
 สาร S1.2 Other Anabolic Agents/ Clenbuterol
 สาร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Metenolone
 สาร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Trenbolone
 สาร S5 Diuretics and Masking Agents/ Furosemide
 สาร S1.1 Anabolic Androgenic Steroids (AAS)/ Drostanolone

สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้ดำเนินการจัดการผลการตรวจ โดยมีกระบวนการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เรื่อง การจัดการผลการตรวจ โดยจำนวนการตัดสินการกระทำการละเมิดกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนลดลงซึ่งอ้างอิงจากรายงานผลจากห้องปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 528 ตัวอย่าง เป็นช่วงในการแข่งขัน จำนวน 140 ตัวอย่าง เป็นช่วงนอกการแข่งขัน จำนวน 388 ตัวอย่าง โดยมีจำนวนกรณีที่ตรวจพบนำไปสู่การกระทำละเมิด 1 ตัวอย่าง (สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, 2565)

บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ได้แก่ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา ประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก และได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 รวมถึงกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2564 และรายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกฎหมายภายในประเทศนี้จะต้องมีรายละเอียดสอดคล้องกับที่องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้กำหนดไว้ด้วย เนื่องจากประเทศไทยได้

ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา และองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกเป็นองค์กรที่ติดตามและกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติ ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้าม

ในแวดวงกีฬานั้นการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเป็นสิ่งที่ร้ายแรงและไม่เป็นที่ยอมรับอย่างยิ่ง หากนักกีฬาหรือบุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬาใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะก่อให้เกิดผลเสียในด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการยกย่องนับถือ แม้ว่าจะมีการลงโทษต่อผู้ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสารต้องห้ามทางการกีฬาที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกต้องทำการปรับปรุงประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและรายการต้องห้ามให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา และนานาชาติประเทศก็ต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดให้สอดคล้องกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนดไว้ โดยองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ทำการปรับปรุงประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกครั้งล่าสุดซึ่งมีผลใช้บังคับใน พ.ศ. 2564 จึงทำให้สาระสำคัญของบทบัญญัติบางมาตราของพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก อีกทั้งประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤตด้านการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมถึงองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกต้องการให้หน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการใช้สารต้องห้ามของประเทศไทยเป็นหน่วยงานอิสระ องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกจึงได้มีมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 เพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อบริการกีฬาของประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งอาจสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก และถูกจำกัดสิทธิในการใช้ธงชาติไทยในการแข่งขันกีฬา ดังนั้น เพื่อรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วน คณะรัฐมนตรีจึงได้ตรากฎหมายพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 จากนั้นได้เสนอพระราชกำหนดนี้ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุมัติพระราชกำหนดนี้ ต่อมาองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกได้ยกเลิกมาตรการลงโทษแก่ประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยกลับมามีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี ใช้ธงชาติในการแข่งขันกีฬาได้ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาได้ ประเทศไทยได้ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการกีฬา นักกีฬามีกำลังใจในการเล่นกีฬา และสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะของผู้ศึกษามีดังนี้ สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาควรติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกและรายการต้องห้ามขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันต่อสถานการณ์ สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาจะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ควรพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับในการตรวจสอบสารต้องห้ามทางการกีฬา รวมทั้งควรมีการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์เรื่องสารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา และประชาชน ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ นักกีฬา บุคคลซึ่งสนับสนุนการกีฬา และประชาชน ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการใช้สารต้องห้ามหรือวิธีการต้องห้าม

จัดทำโดย

นายเปรม ถาวรประภาสวัตต์

วิทยากรปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ

โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5751

บรรณานุกรม

กรมประชาสัมพันธ์. (31 ธันวาคม 2564). นายกรัฐมนตรี มอบภารกิจให้แก่งานกีฬาแห่งประเทศไทยเร่งประสาน WADA ปลดล็อกบอลลูกไทย. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก <https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/66544>

_____. (4 กุมภาพันธ์ 2565). ข่าวดีของวงการกีฬาไทย WADA แจงปลดล็อกไทยออกจาก รายชื่อผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของ WADA แล้วโดยมีผลทันที!. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก <https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/74408>

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (6 มิถุนายน 2549). การให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา [หนังสือราชการ]. (กก 0207/1223). สืบค้น 7 กันยายน 2565 จาก https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2549/20780110.pdf

การให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในการกีฬา. (5 กรกฎาคม 2549). สืบค้น 1 กันยายน 2565 จาก <https://www.ryt9.com/s/cabt/61906>

ดิษยุตม์ ธนบุญชัย. (20 ธันวาคม 2564). WADA แบนกีฬาไทย กระทบแค่ไหน แก้ไขได้หรือไม่?. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก <https://thestandard.co/wada-banned-thai-sports>

_____. (22 ธันวาคม 2564). ผู้ว่าการ กกท. เผย ขั้นตอนแก้ไขร่างกฎหมายเพื่อปลดล็อกแบน ของ WADA เตรียมเข้า ครม. สัปดาห์หน้า ยันร่างกฎหมายใหม่จะป้องกันปัญหาได้ในอนาคต. สืบค้น 5 กันยายน 2565 จาก <https://thestandard.co/sat-reveals-steps-to-amend-draft-law-to-unlock-ban-of-wada>

“ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของสำนักงานควบคุมการใช้ สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2564” (23 ธันวาคม 2564). *ราชกิจจานุเบกษา*, เล่ม 138 ตอนพิเศษ 314 ง, น. 4.

“ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2565” (23 ธันวาคม 2564). *ราชกิจจานุเบกษา*, เล่ม 138 ตอนพิเศษ 314 ง, น. 5.

“ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ” (31 มกราคม 2565). *ราชกิจจานุเบกษา*, เล่ม 139 ตอนที่ 9 ก, น.1.

ผู้ว่าการ กกท. เร่งแก้ปัญหาที่ WADA ออกแถลงการณ์แบนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ระดับสากลเป็นเวลา 1 ปี. (8 ตุลาคม 2564). สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก <https://thestandard.co/wada-banned-thailand>

“พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564” (30 ธันวาคม 2564). *ราชกิจจานุเบกษา*, เล่ม 138 ตอนที่ 89 ก, น. 1-9.

- รมว.กีฬา วอน ส.ส. ช่วยผ่านกฎหมาย หวังไทยพ่นโทษแบนทัน เอเชียเกมส์. (23 ธันวาคม 2564). ข่าวสดออนไลน์. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก https://www.khaosod.co.th/sports/news_6798027
- รัฐบาลไทย. (28 ธันวาคม 2564). **สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 ธันวาคม 2564**. สืบค้น 5 กันยายน 2565 จาก <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/49980>
- สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา. (ม.ป.ป.). **ประวัติความเป็นมาสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา**. สืบค้น 1 กันยายน 2565 จาก <https://www.dcat.in.th/about-us/dcat> _____ . (2565). รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ประจำปี **งบประมาณ พ.ศ. 2564**. สืบค้น 8 กันยายน 2565 จาก <https://www.dcat.in.th/storages/2022/8/15/8524360a-2118-4ecb-a171-fd67882a7220.pdf>
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (19 มกราคม 2565). **การประชุมวุฒิสภา** [หนังสือราชการ]. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก https://www.senate.go.th/document/mAppoint/Ext43/43070_0001.PDF?v=220608091039
- สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักงานการประชุม. (24 มกราคม 2565). **สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565**. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก https://www.senate.go.th/document/mSummaryM/Ext43/43070_0001.PDF?v=220608053608
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (13 มกราคม 2565). **การประชุมสภาผู้แทนราษฎร** [หนังสือราชการ]. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก <http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=746443&file=ระเบียบวาระ+22.pdf&download=1>
- สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักรายงานการประชุมและชวเลข. (19 มกราคม 2565). **สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 19 มกราคม 2565**. สืบค้น 6 กันยายน 2565 จาก https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10272&mid=4371
- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. (23 กันยายน 2564). **การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา** [หนังสือราชการ]. (นร 0503/ว(ล) 30282). สืบค้น 5 กันยายน 2565 จาก https://resolution.soc.go.th/PDF_UPLOAD/2564/P_404564_1.pdf